
 
แบบฟอร์ม ITA.SRU – O20 

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2568 วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2568  
ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : 
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 
    3. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)      
ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : คณะกรรมการสภาวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 8 คน เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี ้จำนวน 6 คน ลาประชุม 2 คน  ประกอบด้วย 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล 

 
ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต (ป.โท) สาขาการ
จัดการการท่องเที่ยว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

2. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทาง

ศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

4. ดร.เสรี นนทสูติ - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาองค์กรภาครัฐ 
- กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือ
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การ
มหาชน) (สพพ.) 

5. นายมนูญ สรรค์คุณากร - ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล 
- รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
- ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิ
เมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
- คณะกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีด
ความสามารถมนุษย์ และกรรมการสภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย  

6. นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
ผู้ลาประชุมจำนวน 2 คน ดังนี้ 
1. ศ.ดร.จิติ หนูแก้ว (ลาประชุม) 

 
สถานที่ทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง      

2. รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร (ลาประชุม)  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
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ผลจากการมีส่วนร่วม :  
    1. พิจารณาเสนออนุมัติการให้ปริญญา  
        ผศ.ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสนออนุมัติการ
ให้ปริญญา ระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ราย และ ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ผู้นำเสนอระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 ราย ต่อสภาวิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติให้เสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 14 
ราย และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 7 ราย ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการให้ปริญญา 
    2. พิจารณาการเปิดรับนกัศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568  
        ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้นำเสนอการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 ต่อสภาวิชาการ 
        มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 
1/2568 ประกอบด้วยระดับปริญญาโท จำนวน 275 คน และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน
150 คน โดยในระดับปริญญาโทให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัย 

โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ในการเปิดรับสมัครนักศึกษาให้ดูศักยภาพของอาจารย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
2. ให้ทบทวนการเปิดรับของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในการ

รับนักศึกษา โดยให้เปิดรับตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 คือ แผน ก จำนวน 20 คน และแผน ข จำนวน 30 คน 
เว้นแต่เห็นเป็นอย่างอื่น ให้บันทึกถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเปิดรับต่างจากที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ให้ดำเนินการ
จัดทำปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ก่อนจะเปิดรับ พร้อมกับแสดงศักยภาพของอาจารย์ว่ามีความ
พร้อมมากน้อยเพียงใด 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ให้เปิดเฉพาะภาคพิเศษ แผน ก 20 คน แผน ข 45 คน โดยดู
จากจำนวนจากผู้สมัคร หากแผน ก มีผู้สมัครต่ำกว่า 15 คน จะไม่เปิด 

    3. พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)  
        1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ผศ.ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว คณบดีคณะครุ
ศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
            1.1 วิชาเอกชีววิทยา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อาจารย์กนกอร     
ทองใหญ่ เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็น ว่าที่ร้อยตรี 
ปริญญา สุกแก้วมณี 
            1.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ผศ.พรวฤนทร์ 
สว่างจันทร์ เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด  
            1.3 วิชาเอกภาษาไทย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม อาจารย์วัศรนันทน์  
ชูทัพ เป็น ผศ.วิชุนี พันธ์น้อย 
       2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ผู้นำเสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา สุกแก้วมณี เนื่องจากย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิชาเอกชีววิทยา เป็น 
อาจารย์ ดร.รัชดาพร ไทยเกิด  
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  2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)     
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อาจารย์ ดร.ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ เนื่องจากลาออก
จากราชการ เป็น อาจารย์เนตรนภา ธนพัฒน์ 
       3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2566) ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอการขอปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย (สมอ.08) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
           3.1 ขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา STD0303 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและพืชเกษตร และ
แก้ไขจำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนในวงเล็บ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) 
  3.2 ขอเพ่ิมรายวิชา STD0309 เทคโนโลยีเซรามิก 3(2-2-5) ในกลุ่มวิชาเอกเลือก เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยตามศาสตร์และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ 
       4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2567 อาจารย์ ดร.จีรติ  พูนเอียด คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว) และอาจารย์ตวงกาญจน์ 
วัฒน์บุณย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอการขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) โดยขอ
เปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา จากเดิม 110 คน เป็น 150 คน โดยจำแนกดังนี้  

4.1 นักศึกษาแผนรับปกติ จากเดิม จำนวน 80 คน เป็น 120 คน  
4.2 นักศึกษาแผนรับภายใต้ MOU กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำนวน 30 คน เท่าเดิม  
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน และเพ่ือเปิดโอกาสให้กับ

นักศึกษาท่ีมีความสนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตร  
มติที่ประชุม สภาวิชาการมีมติเห็นชอบให้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ต่อสภา

มหาวิทยาลัย กรณเีปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชาและจำนวน
ชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนในวงเล็บ และเพ่ิมแผนในการรับนักศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ขอปรับปรุหลักสูตรเล็กน้อย        
(สมอ.08) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1.1 วิชาเอกชีววิทยา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อาจารย์กนกอร     
ทองใหญ่ เนื่องจากย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็น ว่าที่ร้อยตรี 
ปริญญา สุกแก้วมณี 
              1.2 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม             
ผศ.พรวฤนทร์ สว่างจันทร์ เนื่องจากลาออกจากราชการ เป็น ผศ.ชิตาพร เอ่ียมสะอาด  
              1.3 วิชาเอกภาษาไทย ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อาจารย์วัศรนันทน์   
ชูทัพ เป็น ผศ.วิชุนี พันธ์น้อย 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ขอเปลี่ยน                   
แปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ว่าที่ร้อยตรี ปริญญา สุกแก้วมณี เนื่องจากย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) วิชาเอกชีววิทยา เป็น อาจารย์      
ดร.รัชดาพร ไทยเกิด   
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)     
ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม อาจารย์ ดร.ปานชนม์ โชคประสิทธิ์ เนื่องจากลาออก
จากราชการ เป็น อาจารย์เนตรนภา ธนพัฒน์ 
 4. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2566) ขอเปลี่ยนแปลงคำอธิบายรายวิชา STD0303 ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติและพืชเกษตร และแก้ไข
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จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนในวงเล็บ จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2567) ขอเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศึกษา จากเดิม 110 คน เป็น 150 คน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการในปัจจุบัน และเพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ
ในหลักสูตร   

โดยสภาวิชาการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2566) ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ให้ถอนกรณีเพ่ิมรายวิชาออก  โดยให้จัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นแทน 
    1.2 ให้ปรับการเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์มของสมอ.08 ข้อ 4 เพิ่มเติม จาก เพ่ือให้สอดคล้อง

กับลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็น จากเดิมหลักสูตรถูกกำหนด  PEO ไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งจากเดิม
คำอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอจึงขอปรับปรุง โดยเพิ่มเติมด้านกระบวนการวางแผน การนำเสนอและ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ  
    2.1 ให้ตรวจสอบและปรับจำนวนแผนรับแต่ละปีในตารางให้ถูกต้อง 
    2.2 ให้แสดงศักยภาพของหลักสูตรว่ามีศักยภาพอะไรที่เพ่ิมข้ึนในการรับสมัครนักศึกษาเพ่ิม เช่น 

มีจำนวนห้องปฏิบัติการ จำนวนอาจารย์ เพิ่มขึ้น และให้ระบุว่าศักยภาพของหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้
เต็มที่จำนวนเท่าไหร่          

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนนิงานของหน่วยงาน : ดังนี้ 
1. กรณกีารเปิดรับสมัครนักศึกษา มีการดำเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ในการเปิดรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรจะต้องดูศักยภาพของอาจารย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ 
    1.2 จำนวนในการเปิดรับนักศึกษาจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 
    1.3 ปรับแผนการรับของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยเปิดรับเฉพาะภาคพิเศษ แผน ก  

จำนวน 20 คน และแผน ข จำนวน 45 คน ซึ่งจากเดิมมีแผนการรับภาคปกติด้วย 
2. การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) ดำเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ถอนการเพ่ิมรายวิชา ของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) โดยจะทำเป็นหลักสูตรระยะสั้นแทน  
    2.2 ปรับการเขียนรายละเอียดในแบบฟอร์มของสมอ.08 ข้อ 4 เพิ่มเติม จาก เพ่ือให้สอดคล้อง

กับลักษณะการจัดการเรียนการสอน เป็น จากเดิมหลักสูตรถูกกำหนด  PEO ไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งจากเดิม
คำอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอจึงขอปรับปรุง โดยเพิ่มเติมด้านกระบวนการวางแผน การนำเสนอและ
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

    2.3 มีการปรับปรุงจำนวนแผนรับแต่ละปีของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งแสดงศักยภาพของหลักสูตรว่ามีศักยภาพอะไรที่เพ่ิมขึ้นในการรับสมัคร
นักศึกษาเพ่ิม เช่น มีจำนวนห้องปฏิบัติการ จำนวนอาจารย์ เพิ่มข้ึน และระบุศักยภาพของหลักสูตรว่าสามารถ
รับนักศึกษาได้เต็มที่จำนวนเท่าไหร่ 

3. เรื่องอ่ืน ๆ  นำข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ ไปดำเนินการ ดังนี้ 
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    3.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน  

    3.2 ศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทย
และอาหารนานาชาติ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจเรือสำราญ 
เอกสารประกอบการดำเนินงาน :  
1. รายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 1/2568 
2. ภาพประกอบในการประชุมสภาวิชาการ ครั้งท่ี 1/2568 

      
ผู้รายงาน : นางอุบลรัตน์  ศิริพันธุ์. ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก 

               วัน/เดือน/ปี : .6 มกราคม พ.ศ. 2568.. 
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